



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์ เว็บแนวหน้า เว็บไทยรัฐ เว็บ thaiquote เว็บคมชัดลึก เว็บบางกอกอินไซด์ เว็บเชียงใหม่นิวส์ Workpointnews เว็บสยามรัฐ สำนักข่าวไทย บางกอกบิชนิวส์ เว็บฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บ newtv เว็บประชาชาติ เว็บเดลินิวส์</p> <p>มติชน ข่าวสด มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยประชาชนในภาคเหนือ และทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละ โดยรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดพื้นที่ที่มีจุดความร้อนภายใน 7 วัน พร้อมประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ นายกฯ ย้ำว่าพระราชวงศ์ทรงติดตามความทุกข์ร้อนของพสกนิกรตลอดเวลา และทรงให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและไฟป่าเป็นอย่างยิ่ง โดยกองทัพบกเตรียมขยายผลการฝึกผจญเพลิงและดับไฟป่าตามแนวพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองเกิดในพื้นที่ภาคเหนือมานาน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิธีรับมือ แต่สำหรับชาวบ้านที่ไม่มีการจัดการ สธ.ได้ให้พร.แต่ละแห่งจัดให้มีห้องสะอาดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับ โดยใช้ห้องประชุมที่มีเครื่องปรับอากาศระบบปิด และมีเครื่องฟอกอากาศช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ซึ่งผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดได้สั่งการให้เปิดห้องสะอาดในทุกอำเภอด้วย ส่วนรพ.บางส่วนที่มีปัญหา เช่น รพช.ที่ตี๊กผู้ป่วยไม่มีแอร์ ได้ให้คนใช้สวมหน้ากากป้องกัน สำหรับจำนวนประชาชนที่เข้ามาอาศัยห้องสะอาดขณะนี้ยังไม่มียางาน แต่น่าจะยังไม่มาก เพราะประชาชนบางส่วนอาจไม่สะดวก และยังไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา สังเกตได้จากในพื้นที่มีคนที่ใช้สวมหน้ากากอนามัยไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นคนของสาธารณสุขหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ซึ่งสธ.พยายามรณรงค์ให้คนตระหนักและมีความรู้เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้จัดทำเซฟตี้โซนไปแล้วกว่า 200 จุดทั่วเชียงใหม่ และจะทำเพิ่มเติมตามตำบลต่างๆ ได้ประสานสสจ.เชียงใหม่ ให้รพ.สต.เป็นจุดเซฟตี้โซนให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการ</p> <p>ด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์เสนอแนะรัฐบาลให้ประกาศวาระแห่งชาติด้านการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง แสวงหาความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศของต้นที่ส่งผลต่อปัญหาหมอกควันพิษทางอากาศในประเทศไทย ตามกรอบข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในการป้องกันตนเอง ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุพรรณษา ศรีชุ่มจิตร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถิติผู้ป่วย 4 โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ประกอบด้วย โรคตาอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคนี้ทั้งสิ้น 1,200 ราย ส่วนปีนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,354 ราย พบมากที่สุดคือผู้สูงอายุ รองลงมาเป็นผู้ป่วยในช่วงวัยกลางคน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว หมอกัญชาใช้น้ำมันแฝงว่า นายอำนาจ เสริมมงคล และกลุ่มเพื่อน ๆ รวมตัวกันทำน้ำมันกัญชาแคปซูล โดยขอใช้สถานที่พร้อมให้เจ้าอาวาสวัดป่าวิจิตรโพธิญาณ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร แจกน้ำมันกัญชาให้กับผู้ป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>โรคมะเร็งและโรคร้ายอื่น ๆ มีผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ยังไม่หายเดินทางมาจำนวนมาก ทำให้ฝ่ายปกครอง ปปส.ภาค 6 ตำรวจจาก สภ.โพทะเล เจ้าหน้าที่ สสจ.พิจิตร เข้าไปสอบสวนเจ้าอาวาสและให้คำแนะนำข้อห้ามและข้อปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา</p> <p>ด้าน นายอำนาจ กล่าวว่า เริ่มแจกน้ำมันกัญชาแคปซูลตั้งแต่ปี 2561 คาดว่าน่าจะแจกไปแล้วกว่า 5 แสนแคปซูล ปีนี้ตั้งเป้าที่จะแจก 1 ล้านแคปซูล โดยมีการจัดบันทึกและแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ด้วย เบื้องต้น พบว่ามีผู้ป่วยโรคไต กินน้ำมันกัญชาแล้วอาการดีขึ้น ซึ่งนอกจากแจกที่วัดป่าวิจิตรโพธิญาณ ทุกวันอาทิตย์ ยังแจกที่วัดบางปลาหมอ อ.เมือง สุพรรณบุรี ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ส่วนวันศุกร์ แจกที่วัดสระตาแวง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นายจักรกฤต บรรเจิดกิจ แกนนำจิตสาธารณะที่ขับเคลื่อนเรื่องน้ำมันกัญชา เข้ารายงานตัวกับผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จ.พิจิตร ให้ข้อมูลว่าได้รับแคปซูลยามาจากเพื่อน บอกว่าเป็นยารักษาโรคมะเร็งทำจากเกสรดอกไม้หลายชนิดผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ได้ทดลองกินเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับแล้วได้ผลดี จึงบอกเพื่อนและเครือข่ายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ ฯลฯ ให้ลองกิน และขอมาแจกที่วัดดังกล่าว โดยไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันกัญชา เมื่อตำรวจแจ้งว่าผิดกฎหมาย ก็คงต้องเลิกแจก</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.ปกรณ์ จุ่นเขียว หัวหน้าชุด ปปส.ภ.จ.สุพรรณบุรี นำกำลัง ตำรวจ ทหาร กว่า 30 นาย บุกเข้าทำการตรวจสอบมูลนิธิชื่อดัง ซึ่งเป็นศูนย์ปลูกทดลองพันธุ์ข้าวและส่งเสริมพันธุ์ข้าว ภายใน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากลักลอบปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก ตรวจสอบพบต้นกล้ากัญชาสูงประมาณ 1 ฟุต ปลูกอยู่ในถุงดำประมาณ 200 ต้น ภายในโรงเก็บของพบเมล็ดกัญชาตากแห้ง 5 ถุง และผงกัญชาฝุ่นบดแห้งใส่ถุง น้ำกัญชาสกัดใส่ถังขนาด 15 ลิตร 1 ถัง และถัง 5 ลิตร อีก 2 ถัง เครื่องบดเมล็ดกัญชาอีก 1 เครื่อง คนงานให้การว่า ต้นกัญชาและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของมูลนิธิฯ ได้ปลูกขึ้นเพื่อทดลองยา เจ้าหน้าที่ได้เก็บประวัติคนงานทั้งหมดก่อนปล่อยตัวไป พร้อมทั้งจะติดตามตัวเจ้าของมูลนิธิฯ มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>มติชน Nes100.5 chiangmainews</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>เทศกาลสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบหรือแบบชักโครก ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุใดๆ ลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง และล้างมือทุกครั้งหลังใช้ส้วม</p> <p>-เสนอข่าว นายปิยะบุตร จิวระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร ทำหนังสือแจ้งจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร ปี 2562 เนื่องจากเป็นปีมหามงคล จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แต่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในถนนข้าวสารยังคงสามารถเล่นได้ตามปกติ</p> <p>-น.ส.ภัคกร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กล่าวว่า ยังเปิดให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมได้ตามปกติ ในวันที่ 13-15 เม.ย. แต่ไม่มีการจัดงานหรือการจำหน่ายสินค้า</p> <p>-พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า สน.บางซื่อ ร่วมกับภาคเอกชน เปิดโครงการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ต้มไม่ซบ ซบไม่ต้ม" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ได้กำหนด 7 วันอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ 11-17 เม.ย. ตั้งเป้าลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ยกเลิกขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาหมอนวดที่ได้รับผลกระทบจากการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่รับขึ้นทะเบียน ว่า กรมฯ ทำตามกฎระเบียบเพื่อดูแลมาตรฐานการนวด ได้กำกับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และต้องทำตามกฎหมาย</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีอดีตเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันว่าไม่ได้ขยายสาขาโดยคิดค่าป้ายชื่อสมาคมฯ แต่บางส่วนแอบอ้างชื่อสมาคมฯ ไปใช้โดยพลการ และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่ได้ซื้อขายใบประกาศนียบัตร แต่ออกใบประกาศให้ศูนย์ฝึกหมอนวดอื่นเพราะเห็นว่าไม่มีคำสั่งห้ามปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า กรมฯ ได้ส่งหนังสือถึงสมาคมฯ 2 ฉบับแล้ว และไม่ทำอะไรที่ไม่ครบตามกรอบเวลาจริง โดยก่อนหน้านี้ สมาคมฯ มีหนังสือตอบกลับมามาว่าจะไม่มาชี้แจงจนกว่ากรมฯ จะยกเลิกคำสั่งระงับห้ามขึ้นทะเบียนหมอนวด ดังนั้น หากสมาคมฯ คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิที่จะฟ้องร้องกรมฯ ได้ สำหรับหมอนวดเกือบแสนคนที่ถูกระงับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีใบประกาศจากสมาคมฯ เท่านั้น ยืนยันว่าดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>สวท.</p>	<p>พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ ปลัด พม. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป นำร่องในรพ.สังกัด สป.สธ. 32 แห่ง และขยายไปสู่ รพ.ที่มีความพร้อมในระยะต่อไป พร้อมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 35</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์แนวหน้า สำนักข่าวไทย ,ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>โรคไหลตายในทารก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME หรือโรคไหลตาย เป็นภาวะที่ทารกในช่วงอายุ 1 ปีแรกเสียชีวิตขณะนอนหลับ พบบ่อยที่อายุ 2-4 เดือน สาเหตุเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นการหายใจของทารกขณะนอนหลับ เช่น การจัดทำให้ทารกนอนคว่ำ หรือนอนตะแคง มีผ้าห่มหรือวัตถุอื่น ๆ ปิดหน้าทารกขณะนอนหลับ ถูกผู้ใหญ่นอนทับ เป็นต้น ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง คือ ทารกเกิดก่อนกำหนด คับบู่หรี และ อุณหภูมิห้องนอนที่ร้อน</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคต่อหิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เด็กเล็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่อหินได้ ซึ่งหากปล่อยไว้จนอาการลุกลามกระทั่งมองไม่เห็นจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้</p> <p>พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า ต่อหินที่พบในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากพัฒนาการที่ผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์ ส่งผลเกิดความผิดปกติได้จากทารกน้ำตาไหล ไม่สู้แสง ตาตาโต เป็นฝ้าขาว หรืออาจมีตาดำเล็กกว่าปกติ และต่อหินที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น เด็กที่เป็นภูมิแพ้ ตาแดงมาก คันตา ผู้ปกครองซื้อยาหยอดตาให้ใช้เองต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้ความดันตาสูงขึ้น ขั้วประสาทตาถูกทำลายจนมองไม่เห็นในที่สุด นอกจากนี้ พบว่าเด็กที่มีปานแดง ปานดำบนใบหน้า หากมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่พาดผ่านดวงตา จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เด็กที่เป็นปานดำพบว่าอาจเป็นต่อหินเมื่อเป็นผู้ใหญ่ แต่เด็กที่เป็นปานแดงอาจเป็นต่อหินได้ตั้งแต่วัยเด็ก</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ newtv</p>	<p>เครื่องสำอางผสมสารอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ได้รับแจ้งจากสิงคโปร์เกี่ยวกับการถอนทะเบียนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 รายการ คือ 1.Deeja Cosmetic Suncream 2.Deeja Cosmetic Wrinkle cream 3.Deeja Cosmetic Dream Cream 4.RDL Babyface Whitening Cream Night 5 in 1 และ 5.RDL Face Off FadeOut Cream Day Cream 5 in 1 เนื่องจากพบการปลอมปนของสารปรอทและสารไฮโดรควิโนน และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จากการตรวจสอบไม่พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รายการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่ตรวจพบชื่อผลิตภัณฑ์ RDL เช่น Rdl babyface with Melawhite, HYDROQUINONE TRETINOIN BABYface Solution 2, HYDROQUINONE TRETINOIN BABYface Solution 3, Rdl babyface คู่จิ้น สูตร-3, RDL babyface Whitening Cream, RDL Sunblock คู่ RDL Whitening และ RDL Bodyface สูตร 1 วางจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ ซึ่งไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาต ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบสถานะเลข ออย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, www.fda.moph.go.th และ www.oryor.com</p>
<p>แนวหน้า มติชน ผู้จัดการ360องคา ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>จับศัลยกรรมเฟลซอฟ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. ได้นำหมายศาล จ.นนทบุรี เข้าจับกุมตัว น.ส.เซปิง ไชยศาสตร์ หรือ ดร.เซปิง ประธานโครงการศัลยกรรมความงามเฟลซอฟ ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน คดีทำศัลยกรรมเสียโฉม ซึ่งวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้เสียหาย 7 คนมาร้องทุกข์ เนื่องจากได้ติดตามรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของ นายสุรชัย สมบัติเจริญ ทำให้หลงเชื่อชำระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คำมิตจ่าจองคิวฝ่าตัด แต่หลังจากฝ่าตัดผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปตามที่โฆษณา
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p>อหิวาตกโรค</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขประเทศโมซัมบิก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้ออหิวาตกโรคจากอิทธิพลของพายุไซโคลน Idai เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คน เฉลี่ยมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 200 คน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน องค์การอนามัยโลกเร่งแจกจ่ายวัคซีนชุดแรกมากกว่า 900,000 โดส</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวตกรอบ	<p>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ได้แจ้งเตือนโรคฤดูร้อนไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง สำนักงานเขตสำนักการศึกษา รวมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค</p>